

Số: 11 /TB-THCS

Phú Giáo, ngày 20 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 104/HD-PGD&ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Phòng GD&ĐT Phú Giáo về nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trường THCS Trần Hưng Đạo thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, như sau:

1. Nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

Công chức, viên chức, người lao động và học sinh được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01/01/2024).

2. Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Viên chức, người lao động và học sinh: nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 05/02/2024 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 14/02/2024 (nhằm ngày mùng 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Viên chức, người lao động và học sinh trở lại trường làm việc và học tập bình thường vào ngày 15/02/2024 (nhằm ngày mùng 06 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

3. Công tác trực, bảo vệ đơn vị trong thời gian nghỉ lễ

Trước ngày nghỉ tết, ngày 02/02/2023 toàn trường thực hiện tổng vệ sinh làm vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng các khu vực trong ngoài lớp học, sân trường, phòng chức năng... tạo cảnh quan môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp". Rà soát và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ chữa cháy. Trong trường hợp có diễn biến bất thường tại đơn vị, yêu cầu bảo vệ báo cáo trực tiếp cho Hiệu trưởng.

Bảo vệ trực gác, bảo vệ đơn vị theo lịch trực; báo cáo cho Ban giám hiệu và xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết xử lý kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ...cho đơn vị.

Sau nghỉ tết, giáo viên chủ nhiệm cần ổn định nề nếp, đảm bảo các hoạt động của lớp diễn ra đúng kế hoạch theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành.

4. Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông

Trong thời gian nghỉ tết viên chức, người lao động và học sinh không tham gia các hình thức cờ bạc, các trò chơi có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, không sử dụng các văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh, không sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất gây nghiện khác; không tụ tập đông người trái pháp luật, không hành động quá khích, không tham gia các hoạt động do các thế lực thù địch, phản động kích động, dụ dỗ, lôi kéo. Phê phán những hiện tượng tiêu cực như: tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan,... Tuyên truyền, giáo dục, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm,... cho học sinh gia đình và người thân. Thực hiện nghiêm lệnh cấm sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán các loại pháo; kiên quyết không để xảy ra tình trạng học sinh sử dụng các loại pháo và các trò chơi có hóa chất độc hại, dễ gây cháy, nổ tại trường, lớp.

Toàn thể viên chức, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi tham gia giao thông, cụ thể như: Không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và đạt chuẩn khi đi xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô; không vượt đèn đỏ, không chạy xe quá tốc độ quy định; khi sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò, phà.

Xử lý nghiêm, các trường hợp viên chức, người lao động và học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ và các trường hợp do cơ quan công an, thanh tra giao thông xử lý thông báo về nhà trường.

Nhà trường đề nghị toàn thể viên chức, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể CBGV,NV,HS;
- CMHS;
- Website;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Ánh